



LIN NHỊP CẦU THÁNG 09/2016

THÔNGIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trong Bản tin Nhịp Cầu số này:

Trang 1-2
Thông điệp
từ Giám đốc Điều hành

Trang 2-3
Thông tin dành cho
tổ chức Phi lợi nhuận
(PLN)

Trang 4
Thông tin dành cho
người ủng hộ

Trang 5
Kết quả vòng tài trợ
II/2016 của
Quý cộng đồng

Rút ngắn Khoảng cách

Trang 6
Thông tin dành cho
tình nguyện viên (TNV)
chuyên môn

Trang 7-8
Cảm ơn các đối tác
hỗ trợ LIN

Bạn thân mến,

Một trong những nhận xét tôi thường nghe là LIN có vẻ rất năng động với nhiều hoạt động. Dù đội ngũ LIN đón nhận điều đó như lời khen cho thấy LIN liên lạc với bạn thường xuyên, chúng tôi cũng nhận thấy mình có thể làm nhiều hơn để các bạn, đặc biệt là nhà tài trợ và các tình nguyện viên, luôn nắm được thông tin và gắn kết với các hoạt động của LIN và các tổ chức phi lợi nhuận đối tác của chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm Quản lý Gây quỹ và Truyền thông và chào đón đơn ứng tuyển của tất cả các ứng viên tiềm năng, có đam mê và tâm huyết cùng chúng tôi tạo ra tác động trong cộng đồng. Trong giai đoạn LIN đang tìm kiếm người, nếu bạn biết ứng viên nào phù hợp, hãy giới thiệu với LIN nhé!

Dù chúng tôi vui mừng chào đón những khuôn mặt mới, chúng tôi buồn khi phải chia tay Điều phối viên Truyền thông của LIN, bạn Trần Thị Thu Thắm. Đội ngũ LIN cũng như nhiều người bạn của LIN trân trọng những đóng góp của Thắm để LIN giữ liên lạc với các bạn trong suốt hơn một năm rưỡi vừa qua. Chúng tôi sẽ nhớ Thắm và mong Thắm mọi điều tốt đẹp với con đường phía trước.

Trong hai tháng qua, LIN nhận nhịp hơn với chiến dịch Rút ngắn Khoảng cách – Lan tỏa Tử tế (tháng 8) và sự kiện Cộng đồng (24 tháng 09 vừa qua). Sự kiện Cộng đồng đã thành công khép lại vòng tài trợ thứ II của Quý Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách 2016.

Hàng năm, Quỹ huy động nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ kinh phí và xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương giải quyết các vấn đề trong cộng đồng thông qua các sáng kiến và dự án xã hội, phát triển cộng đồng đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Sự kiện Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách vào thứ Bảy vừa qua đã quyết định được ba dự án được nhiều người dân bình chọn nhất, mỗi dự án nhận được 150 triệu đồng. Với ba dự án này, 270,000 người di cư ở Việt Nam sẽ có thể hòa nhập nhiều hơn với xã hội bằng việc tiếp cận với nền tảng dạy học tiếng Anh, Tin học, và Khoa học thường thức; 48 gia đình (204 người) ở huyện Thủ Thừa, Long An sẽ có nước sạch để sinh hoạt; nhiều phụ huynh có con tự kỷ sẽ được tập huấn những kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ cần thiết.

LIN thật sự vui mừng vì được là một phần của những sáng kiến này để cùng tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của hàng trăm ngàn người. LIN và các đối tác của chúng tôi không thể làm việc này nếu thiếu sự ủng hộ và đóng góp từ tất cả các bạn, những người tình nguyện viên, nhà tài trợ, và những người bạn.

Chúng tôi CÁM ƠN tất cả các bạn, đã đóng góp kinh phí hoặc sản phẩm/dịch vụ cho chương trình Rút ngắn Khoảng cách trong 8 tuần qua. Cám ơn: Hạ Vàng, KIDO, ILA, GIBC, McDonald Vietnam, một doanh nghiệp không nêu tên, Orient Software, Trung tâm Học tập thông qua cộng đồng Đại học Hoa Sen, MMSoft, Pandanus Resort, Uncle Jax, Công ty in Mũi Tên, Rita & Phill, nhà hàng Xu, nhà hàng 1911 Hà Nội, Suntory Pepsico, Luxury Spa, Grain Supper Club, Mekong Merchant, Murkani, Wrap & Roll, Ticket Box, mì Tam Hảo, WakeitUp, Rice, Ẩm thực 9A Trung Sơn; cùng 209 cá nhân đóng góp cho Quỹ - các bạn đã giúp chúng tôi vượt chỉ tiêu gây quỹ cho Rút ngắn Khoảng cách năm nay – Cám ơn các bạn!

Đặc biệt cám ơn gần 100 tình nguyện viên, những người đã làm nên sự kiện Cộng đồng để người tham dự có một buổi chiều ý nghĩa và vui vẻ. Cuối cùng, LIN chân thành cám ơn các tổ chức phi lợi nhuận đối tác đã tham gia Rút ngắn Khoảng cách cùng với tâm huyết và cam kết làm cho cuộc sống đẹp hơn.

Thật sự khó khăn cho tôi khi chỉ được bỏ phiếu bình chọn cho một trong sáu dự án chung kết vì tất cả các dự án đều hứa hẹn những thay đổi tuyệt vời trong cộng đồng. Nếu bạn là doanh nghiệp, tổ chức, hay cá nhân đang tìm kiếm những dự án chất lượng để hỗ trợ, hãy dành thời gian tìm hiểu ba dự án chung kết còn lại mà chưa được tài trợ. Các dự án này đang rất cần sự đóng góp, hỗ trợ của các bạn để có thể triển khai:

- [Lập thư viện tóc giả cho bệnh nhân ung thư \(Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – BCNV\)](#)
- [Giảm tỉ lệ trẻ nhập cư bỏ học tại Quận 7 \(Dự án Cầu Hàn\)](#)
- [Việc làm cho người Khiếm thị \(Mái ấm Thiên Ân\)](#)

Cuối cùng, chúng ta đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều lễ hội, LIN cũng rất hào hứng vì sẽ sớm giới thiệu đến các bạn một chiến dịch gây quỹ mới, thú vị, khập lại bằng một sự kiện gây quỹ mà chúng tôi mong đợi sẽ giúp LIN tiếp tục duy trì Ngôi nhà chung cho các tổ chức Phi lợi nhuận tại Tp. HCM, tiếp tục tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng. Sự kiện của chúng tôi dự kiến diễn ra vào ngày **26/11/2016** tại Tp. HCM. Tôi sẽ sớm cập nhật đến các bạn về chiến dịch này!

Thân mến,

Trần Vũ Ngân Giang

Giám đốc Điều hành

DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

SỰ KIỆN NỔI BẬT THÁNG 10/2016



07/10

CÀ PHÊ SÁNG PHI LỢI NHUẬN:
MINH BẠCH TRONG GÂY QUỸ
PHI LỢI NHUẬN



08/10

THÀNH VIÊN
VÒNG TRÒN LÃNH ĐẠO 2016
GIAO LƯU VỚI
CÔ VÕ THỊ HOÀNG YẾN



28/10

NGÀY TƯ VẤN PHI LỢI NHUẬN

TƯ VẤN LUẬT CHO TỔ CHỨC PLN: LĨNH VỰC NHẬN TÀI TRỢ

Đáp ứng nhu cầu về Tìm hiểu luật pháp liên quan đến lãnh vực phi lợi nhuận, Trung tâm LIN đã nhận các câu hỏi từ cộng đồng NPO, chúng tôi đã lọc lại các câu hỏi và gửi cho công ty Luật RAJAH & TANN LCT LAWYERS. Sau đó công ty có khoảng 45 ngày để phản hồi các câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các câu hỏi được giải đáp trong bản tin Nhịp cầu tháng này:

- ⇒ **Làm sao mở được tài khoản Ngân hàng – tài khoản tổ chức – khi tổ chức (CLB, Nhóm thiện nguyện, Mạng lưới,...) chưa có giấy phép hoạt động?**
- ⇒ **Việc gây quỹ trên mạng xã hội hoặc nhận tài trợ trực tiếp từ cá nhân, doanh nghiệp của tổ chức khi chưa có giấy phép hoạt động thì xem là hoạt động được phép hay không được phép thực hiện? Tại sao?**

[XEM GIẢI ĐÁP](#)

Đại diện cộng đồng NPO, Trung tâm LIN chân thành cảm ơn công ty Luật RAJAH & TANN LCT LAWYERS vì sự hỗ trợ tuyệt vời này. Nếu các bạn có câu hỏi liên quan đến luật pháp Việt Nam về lãnh vực phi lợi nhuận, vui lòng gửi về cho anh Trường Sơn tại son@LINvn.org.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN



Trung tâm LIN đang phát triển các khóa học miễn phí dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, trên nền tảng học trực tuyến kynav.vn.

Các khóa học này có hai phiên bản: phiên bản trực tuyến được mở xuyên suốt và phiên bản tương tác.

Điểm khác biệt của phiên bản tương tác là chỉ mở cho các học viên đăng ký với LIN, trong khoảng thời gian cố định, và trong thời gian đó, học viên có cơ hội gặp mặt trực tiếp với

chuyên gia để giải đáp thắc mắc về khóa học.

Đến nay, LIN đã tổ chức phiên bản tương tác cho hai khóa học là Quản lý nhân sự và Gây quỹ. Đầu tháng 10 này, bộ công cụ Lập kế hoạch chiến lược dành cho các tổ chức PLN sẽ đến với các bạn trong phiên bản tương tác. LIN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học, giải đáp các thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm đến bạn.

Ngay lúc này, bạn có thể [bấm vào đây](#) để đăng ký tham gia khóa học hoặc liên hệ tư vấn qua email: learning@linvn.org.

Khóa học Lập Kế Hoạch Chiến Lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận

"Nội dung kiến thức và công cụ của Khóa học rất tốt cho công việc. Giáo trình rất logic. Lượng kiến thức, ngôn từ, và cách trình bày phù hợp với mọi trình độ học vấn."

- Ông Lê Đức Hiền, Hội người khuyết tật Trương trợ Vươn Lên (Đồng Nai)

[TRUY CẬP KHÓA HỌC](#)

Khóa học Quản lý tình nguyện viên dành cho tổ chức phi lợi nhuận

"[Khóa học này giúp] tôi hiểu và nắm rõ phương pháp quản lý TNV, biết cách điều phối sắp xếp quản lý TNV của tổ chức."

- Một học viên của khóa học

[TRUY CẬP KHÓA HỌC](#)

BÀI HỌC TỪ IRELAND: QUYỀN HÒA NHẬP CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT



Dưới sự tài trợ của Irish Aid, tôi (Phạm Trường Sơn, Giám đốc Dịch vụ hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận của LIN) đã có cơ hội tham gia một lớp học mùa hè về Luật của người khuyết tật tại Galway cùng cơ hội tiếp cận với hai tổ chức WALK và ActionAid tại Dublin, Ireland. Tuy nhiên, cuộc họp bàn tròn trực tiếp với ba tổ chức làm việc về khuyết tật tại Văn phòng Bộ ngoại giao và thương mại Ireland (trong đó hai tổ chức làm về khuyết tật trí tuệ, hội chứng down và một tổ chức là liên minh các tổ chức khuyết tật Ireland) là dịp thảo luận nhiều nhất về các hoạt động liên quan đến quyền người khuyết tật tại Ireland.

Cụ thể, buổi thảo luận bàn tròn nhấn mạnh đến những hoạt động chuyển mình của các tổ chức khuyết tật Ireland từ tiếp cận theo hướng từ thiện sang tiếp cận về quyền rất ấn tượng và thích hợp trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, đang tiếp cận theo hướng từ thiện và có những chuyển mình sau khi Luật người khuyết tật được Quốc Hội thông qua vào tháng 6/2010 (được thực thi ngày 1/1/2011).

[ĐỌC THÊM](#)

DÀNH CHO NGƯỜI ỦNG HỘ

CHÚNG TA CẦN NGƯNG ĐỐI XỬ VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN NHƯ CÁCH XÃ HỘI ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NGHÈO



Bạn muốn các tổ chức phi lợi nhuận có tác phong như doanh nghiệp? Vậy hãy đối xử với chúng tôi như cách bạn đối xử với doanh nghiệp.

Tôi có cơ hội nói chuyện với nhiều người đứng đầu các tổ chức phi lợi nhuận, những người tự hào với việc họ đang làm và cho rằng: *"Doanh nghiệp phi lợi nhuận cũng là doanh nghiệp!"*

Nhưng thay vì kinh doanh kiếm tiền cho các cổ đông, chúng tôi tạo ra giá trị cho cộng đồng!"

Nhưng gần đây, tôi bắt đầu băn khoăn về tác hại của việc giữ lối suy nghĩ này. Nghĩ theo một cách lý tưởng thì, vâng, chúng tôi cũng là doanh nghiệp, và nên nhận được sự tôn trọng như doanh nghiệp. Nhưng thực tế đáng phẫn nộ là chúng tôi đang bị đánh giá với tiêu chuẩn của doanh nghiệp trong khi không được trao quyền lợi và điều kiện để vận hành như một doanh nghiệp. Nếu những quỹ tài trợ, nhà hảo tâm và xã hội muốn chúng tôi giống như những doanh nghiệp thì cũng được thôi, nhưng chúng tôi sẽ cần những thứ sau:

[ĐỌC THÊM](#)

GIỚI THIỆU 09 TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN MỚI THAM GIA PHILOINHUAN.ORG

Trong tháng 7&8/2016, thêm 09 tổ chức PLN đăng ký chia sẻ thông tin trên website philoinhuan.org:

1. Dự án Hear.Us.Now
2. Dưới bóng cây
3. Hội thiện nguyện Trái Tim Yêu Thương
4. NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
5. Tổ chức thanh niên tình nguyện Thiện Nguyện Trẻ
6. Trại học và chơi
7. Trẻ em Việt Nam
8. Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh
9. Young Makers Vietnam

[TRUY CẬP WEBSITE PHILOINHUAN.ORG](#)

NHÂN VIÊN EXO TRAVEL VIETNAM ĐI THĂM CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN



5 giờ chiều 03/08, trong căn phòng họp của công ty EXO Travel Vietnam, gần 40 nhân viên chăm chú lắng nghe những đồng nghiệp của mình chia sẻ về chuyến thăm của họ đến những tổ chức phi lợi nhuận sau chương trình "EXO ơi, mình đi đâu?" Không có đủ ghế cho tất cả mọi người, và dù tính theo tiêu chuẩn nào thì căn phòng cũng là quá nhỏ cho 40 người. Dù vậy, mọi người đều tham gia hết mình.

Sáu tổ chức mà đội ngũ EXO Travel Vietnam đã đi thăm là Lớp học tình thương Bà Mười, Thư Quán Cội Việt, Hội nạn nhân chất độc da cam Củ Chi,

Cơ sở bảo trợ trẻ xã hội Hóc Môn, Cơ sở dạy nghề người khuyết tật Thiện Tâm Hương và Trung tâm hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu CHANGE.

Lần lượt từng câu chuyện về mỗi tổ chức được chia sẻ, về hoạt động, về những thử thách, về những áp ú hay trăn trở mà các nhóm được nghe từ những người đại diện của các tổ chức. Đan xen với mỗi câu chuyện là những câu hỏi, những băn khoăn của những bạn không có cơ hội tham gia. Ai cũng muốn hiểu thật nhiều về những tổ chức này, những người đang cố gắng giải quyết các vấn đề trong xã hội.

Trong những cuộc thảo luận này, đội ngũ LIN nhận thấy có sự chuyển biến trong cách nhìn nhận về từ thiện của đội ngũ nhân viên EXO Travel Vietnam. Sau khi tham dự phần tập huấn ngắn về Từ thiện hiệu quả do LIN thực hiện, nhân viên EXO Travel Vietnam đã bắt đầu nhắc nhau xem xét tính lâu dài, đặt câu hỏi về mức độ hiệu quả và tác động của hoạt động từ thiện. Kết thúc "EXO ơi, mình đi đâu?", mỗi tham dự viên đã có thể tự tin hơn để trở thành những nhà tài trợ thông minh khi làm từ thiện có tìm hiểu.

Chương trình "EXO ơi, mình đi đâu?" được Trung tâm LIN thiết kế với mong muốn giúp nhân viên gắn kết hơn với các hoạt động từ thiện của doanh nghiệp, hiểu hơn về từ thiện hiệu quả, và về những tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc trong cộng đồng.

QUỸ CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH—KẾT QUẢ VÒNG II/2016

Sự kiện cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách vì Phát triển cộng đồng đã diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ vào lúc 13g30, ngày 24/09/2016.

Sự kiện đã thu hút gần 400 người dân đang làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, hoạt động xã hội, sinh viên các trường đại học... đến trực tiếp trải nghiệm tại các gian hàng giới thiệu dự án và lắng nghe 6 tổ chức phi lợi nhuận vào vòng chung kết trình bày trên sân khấu chính về các giải pháp đề xuất cho các vấn đề cộng đồng mà họ muốn giải quyết.

Hơn 1.176 phiếu bình chọn trực tuyến (chiếm tỷ trọng 15%), 345 phiếu bình chọn trực tiếp tại sự kiện (chiếm tỷ trọng 20%) và điểm số từ 16 thành viên BGK chuyên môn (chiếm tỷ trọng 65%) đã giúp xác định ra ba dự án chung cuộc nhận tài trợ 150 triệu VND/dự án của vòng II/2016 là:

- ⇒ [Dự án hỗ trợ chăm sóc can thiệp trẻ tự kỷ tại cộng đồng](#) (Nhóm Công tác xã hội Bệnh viện Happier đề xuất);
- ⇒ [Xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến cho người khiếm thính](#) (Dự án Hear.Us.Now đề xuất);
- ⇒ [Dự án xây dựng cây nước sạch cho người dân ở ấp 1 xã Long Thanh, Long An](#) (Tổ chức Ceperer Học Môn đề xuất).



[XEM THÊM
HÌNH ẢNH](#)

Ba dự án còn lại vào sự kiện chung kết là:

- ⇒ [Thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư vú/ung thư từ nguồn tóc thật](#) (BCNV)
- ⇒ [Ngăn ngừa trẻ em nhập cư bỏ học sớm](#) (Dự án Cầu Hàn)
- ⇒ [Việc làm cho người khiếm thị](#) (MATA)

Tuy ba dự án không được nhận tài trợ, song chúng tôi vô cùng trân trọng và tin vào tác động tích cực ba dự án trên có thể mang đến cho cộng đồng. Hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục góp sức cùng các dự án này.

Bên cạnh hoạt động tìm hiểu dự án, sự kiện cộng đồng cũng là ngày hội thân tình và sôi động dành cho người tham dự, đặc biệt là người trẻ, với đa dạng hoạt động nghệ thuật như hát du ca với SaigonClassical, vẽ chân dung, tranh cộng đồng, tạo hình bong bóng và rút thăm may mắn v.v..

Tính đến cuối tháng 9/2016, Quỹ cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách đã huy động được **1,750,436,000 VNĐ (~US\$ 77,797)** từ **209 cá nhân** và **20 doanh nghiệp, tổ chức**. Số tiền này sẽ được dùng cho 3 vòng tài trợ năm 2016 của Quỹ Rút ngắn Khoảng cách ([xem chi tiết danh sách nhà tài trợ](#)).

Đội ngũ LIN chân thành CẢM ƠN tất cả các bạn đã tham gia tình nguyện, đóng góp tài chính, bình chọn cũng như lan tỏa thông tin về sự kiện chung kết và chiến dịch #LanToaTuTe. Chiến dịch đã nhận được **1.075 việc tốt** do **495 người dân** cùng thực hiện và chia sẻ lên mạng xã hội trong tháng 8 vừa qua.

Trong hai tuần tới, Quỹ RNKC sẽ tiến hành thực hiện bản cam kết tài trợ với từng tổ chức được nhận tài trợ của vòng II/2016 và bắt đầu chuyển khoản số tiền tài trợ để các dự án bắt đầu triển khai. Chúng tôi cũng sẽ hoàn tất báo cáo chi tiết của toàn bộ vòng tài trợ II/2016 và sớm công bố trên LIN website cũng như gửi đến bạn qua email.

Vào đầu năm 2017, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn về lịch thăm thực địa cụ thể của 3 dự án được nhận tài trợ vòng II/2016. Để cập nhật liên tục thông tin về Quỹ Rút ngắn Khoảng cách, báo cáo dự án và lịch thăm thực địa, vui lòng theo dõi [fanpage Narrow the Gap Fund/ Quỹ Rút ngắn Khoảng cách](#).

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã ủng hộ các hoạt động chiến dịch năm nay.

DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN

CHIA SẺ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN THAM GIA SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG (CPI) 2016

Ngày 6/5, chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 2016 với chủ đề Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các tổ chức PLN chính thức khởi động với chuỗi 3 module tập huấn kiến thức dành cho 15 lãnh đạo tổ chức PLN tham gia chương trình CPI 2016. Sau đó, các tổ chức bước vào giai đoạn II: kết nối 1-1 với các TNV là chuyên viên/chuyên gia có kinh nghiệm lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp, tổ chức khác. Dưới đây là một vài chia sẻ từ các thành viên CPI 2016 sau giai đoạn này:



"Sau hơn 2 năm trải nghiệm thực tế với những tù sách, tại em nhìn nhận rõ ảnh hưởng của việc thiếu 1 tầm nhìn, sứ mệnh rõ ràng để định hướng con đường đi và phương pháp thực hiện hiệu quả cho việc xây dựng dự án và xây dựng tổ chức.

Với những bản khoản này, TSUM đã tham gia CPI, và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị và đặc biệt là chị Khánh Linh. Bằng những câu hỏi gợi mở, cách phân tích các vấn đề, hướng đi sâu sắc và những thấu hiểu về giá trị con người và xu hướng tính cách của các thành viên trong nhóm nòng cốt, chị Khánh Linh đã giúp TSUM xác định rõ ràng về sứ mệnh của tổ chức mình"

- **Bạn Nguyễn Thị Nữ, Sáng lập Tủ sách Ước mơ (TSUM)**



"CPI 2016 thực sự là phao cứu sinh của tôi, chương trình giúp tôi nhìn lại bản thân, về ước mơ và khát khao hiện thực hóa ước mơ này.

Sau những ngày củng cố kiến thức nền tôi lại tiếp tục được một chị siêu dễ thương và tận tâm đồng hành cùng trong giai đoạn 2, chị ấy gợi ý và hướng dẫn chúng tôi bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ đó một cách rõ ràng, chi tiết qua việc lên kế hoạch chiến lược cũng như kế hoạch hành động tiếp theo. Hành trình của chúng tôi có lẽ khá chậm vì chúng tôi muốn xây những viên đá chắc chắn đầu tiên làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài" - **Bạn Nguyễn Thị Thùy Nhung, Thành viên tổ chức SDC**



Mở đầu chặn đường mang tên Thay Đổi, chị Duyên nói với tôi rằng: "Chị là một con người như bao con người khác, cũng có lúc năng lượng của chị đi xuống. Chị sẽ chậm trả lời em. Những lúc như thế, em hãy liên lạc chị." Tôi học được từ chị rất nhiều. Khi lắng lòng nhớ lại cách chị dẫn dắt và kể chuyện, những bài học lớn hơn dần hiện ra. Cảm ơn cuộc sống và cảm ơn LIN đã cho tôi một kỳ duyên gặp được một người thầy tuyệt vời. - **Bạn Lại Đăng Khoa, Thành viên tổ chức VietLearning**



Tôi đang hỗ trợ chương trình "Sáng kiến vì Cộng đồng CPI 2016" với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các tổ chức Phi Lợi Nhuận". Tôi tham gia chương trình này để thay lời cảm ơn của tôi đến với tất cả những người thân, người thầy, người sếp, người bạn, đồng nghiệp... những người đã dẫn dắt và tạo ra tôi ngày hôm nay. Nếu không có họ, có lẽ, con đường tôi đi sẽ gập ghềnh hơn và xa xôi hơn. Hành động mà tôi cảm thấy thiết thực nhất là chia sẻ kiến thức mà mình đã tích lũy được (sau hơn 20 năm làm việc cho các tập đoàn quốc tế) với những con người tuyệt vời, những người đang dẫn thân vào hành trình vì cộng đồng như Phúc, Khoa, Thẩm, Trâm, Châu Tôi tin chắc rằng, những gì tôi góp sức vào sẽ tiếp tục lan tỏa thông qua họ.

Cân bằng thời gian dành cho công việc, dành gia đình, dành cho chương trình và dành cho bản thân là một thử thách không hề nhỏ. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là không nên xem nhẹ nó. Hãy trao đổi trước cùng gia đình trước khi nhận lời tham gia chương trình để họ không cảm thấy bạn bỏ rơi họ những ngày cuối tuần.

Từ khi biết đến LIN và bắt tay cùng LIN, tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều niềm vui hơn và ý nghĩa hơn. Cảm giác trọn vẹn đến với tôi nhiều hơn. Tôi ý thức rõ hơn vai trò của mình với cộng đồng. Tôi có thêm bạn, những người bạn với những công việc thầm lặng mang thêm giá trị cho cuộc sống của bao người khác. Niềm vui và cảm giác trọn vẹn của tôi có lẽ được hình thành nhờ những con người này. - **Chị Đào Lê Duyên, Cố vấn & tình nguyện viên chuyên môn,**

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng (CPI) 2016

THAM GIA BAN QUẢN TRỊ CỦA TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VỚI MANDALA NIGHT THÁNG 7/2016



Sự kiện Mandala Night tháng 07 diễn ra vào 18g, 26/07, tại The Loft Pasteur là cơ hội tìm hiểu về nhu cầu tìm Ban quản trị của các tổ chức và kết nối trực tiếp với các tổ chức PLN. Có 5 tổ chức PLN tham gia chia sẻ đợt này, bao gồm: Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát; CEPORER Học Môn; Tổ chức SCD; Tổ chức Change; Tổ chức AWO.

[ĐỌC THÊM](#)

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHUYÊN MÔN

Hỗ trợ Trung tâm LIN

Betsy Park
 Bùi Thị Thanh Vân
 Carey Zesiger
 Chử Mỹ Thùy Linh
 Dana R.H. DOAN
 Đặng Thị Ngọc Dung
 Dee Koch
 Diễm Phạm
 Dilshaad Ali
 Đoàn Bảo Châu
 Đoàn Mạnh Khâm
 Graeme Alexander
 Hà Xuân Trùng
 Lê Hồng Lan
 Lê Quốc Thái
 Lê Thị Băng Tâm
 Lê Thị Thủy
 Linda Loose
 Logan Leung
 Lý Thị Ngân Châu
 Mark Jerome
 Mark Sidel
 Matthew Nguyen
 Ngô Quỳnh Như
 Nguyễn Anh Huy Vũ
 Nguyễn Bảo Ngọc
 Nguyễn Duy Liêm
 Nguyễn Huy Hoàng
 Nguyễn Phương Khuê Thảo
 Nguyễn Phương Thảo
 Nguyễn Quang Anh
 Nguyễn Thái Thanh
 Nguyễn Thanh Hòa
 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Nguyễn Thị Minh Châu
 Nguyễn Thị Thu Hà
 Nguyễn Thị Thùy Hương
 Nguyễn Trần Hoàng Anh
 Nhanh Rơ Châm
 P. Eli Angell MAZUR
 Phạm Anh Tuấn
 Phạm Kiều Anh
 Phan Hoàng Lê Hảo
 Phùng Thế Kiệt
 Phương Tri
 Quách Toàn Long
 Thy Phạm
 Trần Diệu Thúy
 Trần Thành Trung
 Trần Thị Phương Anh
 Trần Thị Thanh Hương
 Trần Thị Thủy Tiên

Trịnh Hoàng Duy
 Trịnh Thị Thanh Thủy
 Vũ Thị Thu Trang
Hỗ trợ CPI
 Dan The Dang
 Đào Lê Duyên
 Hà Huỳnh
 Huỳnh Minh Nhựt
 Huỳnh Minh Thảo
 Lê Hồng Phúc
 Lê Thị Thủy
 Mai Đoàn Anh Thi
 Ngọc Võ
 Nguyen Hai Trieu
 Nguyễn Liên Khả
 Nguyễn Ngọc Mai Trâm
 Nguyễn Thái Duy
 Nguyễn Thanh Trúc Linh
 Nguyễn Thị Bích Tâm
 Nguyễn Trịnh Khánh Linh
 Tony Williams
 Trịnh Cẩm Trà Mi
 Trương Minh Tứ
 Vũ Thúy Vy
Hỗ trợ Quỹ
Rút ngắn Khoảng cách
 Bùi Thị Thy
 Cao Hoàng Dung
 Châu Thị Minh Thư
 Cù Ngọc Mai
 Đặng Đức Huy
 Đặng Phương Uyên
 Đặng Uyên
 Đào Huệ Chi
 Diệp Ái Quyên
 Diệp Quý Anh
 Đinh Anh Lan
 Đinh Trần Thảo My
 Đỗ Hồng Liên
 Đỗ Ngọc Tuyền
 Đỗ Thùy An
 Đoàn Trần Thủy Tiên
 Dương Vân Đài
 Hà Duy Khánh Trân
 Ha Quang Huy
 Hà Việt Anh Nguyên
 Hà Xuân Trùng
 Ngô Thị Quỳnh Hoa
 Hồ Khánh Vân
 Hồ Thị Oanh
 Hồ Thu Thảo
 Hoàng Lê Hạ Uyên
 Hoàng Ngọc Thanh

Hoàng Ngọc Thiện Tâm
 Hoàng Nhật Mỹ
 Hoàng Uyên Bảo Trân
 Huỳnh Ngọc Lam
 Huynh Vien Huong
 Khoa Le
 Lâm Trung Quân
 Lan Anh
 Lê Chí Thành
 Lê Hoa Phong Lan
 Lê Hồng Quân
 Lê Hùng Cường
 Lê Nguyễn Ngọc Trân
 Lê Thanh Phương
 Lê Thị Phương Uyên
 Liên Nguyễn
 Lương Bảo Uyên
 Ngân Linh
 Ngô Phúc Nguyên
 Ngô Triệu Khánh Ngọc
 Nguyễn Đỗ Thành Đạt
 Nguyễn Hải Thanh
 Nguyễn Hoàng Dung
 Nguyễn Hoàng Thúy An
 Nguyễn Hoàng Tuấn
 Nguyễn Huy Hoàng
 Nguyễn Huỳnh Phương Linh
 Nguyễn Khang An
 Nguyễn Lữ Mai Khanh
 Nguyễn Mai Hân
 Nguyễn Minh Quân
 Nguyễn Minh Thuận
 Nguyễn Mỹ Chi
 Nguyễn Ngọc Tú Trân
 Nguyễn Thanh Vân
 Nguyễn Thị Cẩm Tiên
 Nguyễn Thị Hải Dương
 Nguyễn Thị Hoàng Yến
 Nguyễn Thị Hồng Dương
 Nguyễn Thị Lan Nhi
 Nguyễn Thị Mai
 Nguyễn Thị Ngọc
 Nguyễn Thị Ngọc Bích
 Nguyễn Thị Ngọc Nhi
 Nguyễn Thị Như Thủy
 Nguyễn Thị Phương Ly
 Nguyễn Thị Vân Anh
 Nguyen Thien Thanh
 Nguyễn Vũ Luân
 Nguyễn Yên Nhi
 Nhu Bui
 Phạm Hồng Nhung
 Phạm Thị Hồng Phúc

Phạm Thị Minh Ngọc Phạm
 Thị Quỳnh Chi
 Phan Minh Thành
 Phan Nguyễn Thành Đạt
 Phan Quốc Thái
 Phan Thị Thùy Trâm
 Phan Thị Tú Uyên
 Phan Vũ Ngọc Thổ
 Philippe Landry
 Phương Mặc Tri
 Quảng Lê Trúc Giang
 Quang Nguyễn
 Quỳnh Trâm
 Tạ Thị Thanh Nga
 Thanh Lai
 Thủy Nguyễn
 Tô Huỳnh Như
 Tô Văn Thắng
 Trần Bảo Anh
 Trần Bảo Ngọc
 Trần Đỗ Thu Trang
 Trần Ngọc Mẫn Nhi
 Trần Ngọc Phụng
 Trần Ngọc Phương Thảo
 Trần Phạm Ngọc Diệp
 Trần Thảo
 Trần Thị Thanh Hương
 Trần Thị Yến Phương
 Trương Nguyễn Bảo Trân
 Trương Quang Bảo
 Việt An
 Vo Thi Dieu Lan
 Võ Thị Nga
 Vũ Lan Anh
 Vũ Thị Hà
 Vu Thi Hong Phuc
 Vương Ly
 Vương Ngọc Vy Vân

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH

Nhà tài trợ ẩn danh
 Các cá nhân tài trợ qua
 Global Giving
 Alan O' Leart
 Anh Du
 Anh Luu
 Brian Millington
 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc
 Camilla Christensen
 Carey Zesiger
 Chau Ta
 Chinh Pham
 Dana Doan
 Đăng Hồng Ngọc
 Đặng Tú Linh
 Đào Duy Thành
 Dee Koch
 Dennis Berg
 Diep Quy Anh
 Do Huu Chi
 Đỗ Thị Thanh Huyền
 Đoàn Ý Nhật
 Dung Tran
 Dương Hữu Quyền
 Giang Lâm
 Hà Ngọc Quyên
 Han Nguyen

Ho Nguyen Ngoc
 Hoàng Nguyễn Trường Phúc
 Hong Hoang Thi
 Hong Tran
 Huong Truong
 Jane Tran
 Jonah Levey
 Kimberly Hoang
 Lam An
 Lan Anh Nguyen
 Le Bao Minh
 Lê Ngọc Bích
 Le Thang
 Lê Thành Nhân
 Leann Luong
 Lien Do
 Lucic Ketelsen
 Mai Thủy Tiên
 Mark Sidel
 Michelle Memran
 Ngô Thị Vân Nga
 Ngoc Nguyen
 Ngoc Vo
 Nguyễn Diệu Linh
 Nguyen Hoang Thoai Uyen
 Nguyen Khanh Dung
 Nguyen Minh

Nguyen Ngoc Bích Tuyen
 Nguyen Nhu Y
 Nguyen Tan Dat
 Nguyễn Thanh Bình
 Nguyễn Thị Lợi
 Nguyễn Thị Mỹ Phụng
 Nguyễn Thị Phương Dung
 Nguyen Thi Thanh Truc
 Nguyen Thi Thu Hang
 Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Nguyen Tien
 Nguyễn Trần Hoàng Anh
 Nguyễn Trương Nhật Quang
 Nguyen Van
 Peter Pannings &
 Linda Looise
 Phạm Thái Dương
 Phạm Thị Ánh Huyền
 Phạm Thị Hồng Anh
 Phạm Văn Hoạt
 Phan Dinh Tuan Anh
 Phan Hạnh Tâm
 Qui Cao
 Quyet Van
 Khách mua hàng tại các chợ
 phiên cuối tuần
 Sầm Mỹ Phụng

Shih-hung Shieh
 Tâm Nguyễn Thị
 Tam Nhan
 Tăng Lê Tuấn
 Tang Minh Nguyet
 Thanh Tran
 Thanh Xuan Dang
 Tra Vo
 Trần Anh
 Tran Cong Binh
 Trần Phương Linh
 Trần Thị Minh Trang
 Trần Thị Mỹ Hạnh
 Trần Thị Thanh Hương
 Tran Thu Tham
 Tran Vu Ngan Giang
 Trinh Thi Ngoc Lan
 Truong Huong
 Trương Quang Bảo
 Ung Vũ
 Van Anh Nguyen
 Van Minh Vo
 Võ Đình Thi
 Vo Van Minh
 Vu Thi Quynh Giao
 Yasuhiko Imai

CÁC TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH



Brot
 für die Welt



Irish Aid

Government of Ireland
 Rialtas na hÉireann

HAVANG

ila
 education for life



ẨM THỰC 9A

ARROW

Cimigo

EXO

TRAVEL

HOA SEN UNIVERSITY

Center for Service - Learning



180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam



info@linvn.org



08-3512-0092



www.LINvn.org